

ลุ้นทองเกมไหนในโอลิมปิก 2012 ?? หน้า 17

ลุ้นทองเกมไหน ใน โอลิมปิก 2012



ถ้าเปรียบว่า “โอลิมปิกเกมส์” หรือ “มหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ” ณ เมืองผู้ดีในขณะนี้ หากเป็นกีฬาประเภทลูกีตองออกตัวจากจุดสตาร์ทมาเกือบครึ่งทาง และถ้าเป็นกีฬาบนสังเวียนผ้าใบก็คงแลกหมัดกันไปหลายยกแล้ว แต่กระนั้นเราก็อยากรู้อยู่ดีว่า ไทยแลนด์ทั้งในและนอกประเทศสงแรงเชียร์ออกแรงลุ้นเกมกีฬาประเภทไหนและมากไหมกับ “เหรียญทอง” ชั่วโงงนี้...???

หนุ่มไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศออสเตรเลีย “ออม” กนต์ธีร์ เหลืองอร่าม บอกว่า แม้จะไม่มีโอกาสได้ติดตามการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้มากนัก แต่ยังคงอยากส่งกำลังใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาของไทยทุกคน ที่ทุ่มเทร่างกายแรงใจในการฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อเดิน

ทางมาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย โดยกีฬาที่ชื่นชอบและมักจะเชียร์เป็นพิเศษ คือการแข่งขันชกมวย

“ชอบดูการแข่งขันชกมวย โดยเฉพาะมวยไทยนับเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศมาก่อน จนเป็นจุดกำเนิดให้เกิดเป็นมวยสากลแล้วนำมาบรรจบเป็นกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งนักมวยของไทยดูๆ แล้วมีลุ้นมากที่สุด เพราะโอลิมปิกที่ผ่านมานักมวยของเราที่เคยได้เหรียญทองด้วย หลายๆ คนอาจจะตั้งความหวังกับกีฬานี้ได้ไว้มากสุด แต่จริงๆ แล้วก็เชียร์กีฬาทุกชนิดถ้ามีโอกาสได้ดูแมทช์ที่ไทยแข่ง เพราะรู้ว่านักกีฬาทุกคนต้องเหนื่อยเหนื่อยกับการฝึกซ้อมมาขนาดไหน กว่าจะมาถึงวันนี้ซึ่งเป็นเหมือนวันพิสูจน์ตัวเอง ว่าเวลาที่ทุ่มซ้อมอย่างยากลำบากหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นผลแค่ไหน ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุด ดังนั้นการจะได้เหรียญหรือไม่ก็คงไม่สำคัญเท่าไร แต่ทำให้เต็มที่ที่สุดให้ทุกคนได้เห็นเพื่อประเทศไทยก็พอแล้ว” ออม กล่าว

ด้านหนุ่มมาดเข้มวัย 38 ปี



กนต์ธีร์ เหลืองอร่าม



นพดล ธรรมนิเดเวทย์

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,100

Section: บันทึกวันเสาร์/-

วันที่: เสาร์ 4 สิงหาคม 2555

ปีที่: 11

ฉบับที่: 3941

Col.Inch: 114.50 Ad Value: 240,450

หน้า: 13(บน), 17

PRValue (x3): 721,350

ศิลป์: ลีลี

คอลัมน์: ฮอตอีชชู: ลุ้นทองเกมไหนในโอลิมปิก 2012

“แม็ก” นพดล ธรรมนิติเวทย์ บอกว่า ปกติชอบดูการแข่งขันกีฬาอยู่แล้ว เมื่อมีการแข่งขันระดับโลกแบบนี้ จึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยติดตามการถ่ายทอดสดหลังเลิกงานทุกวัน พร้อมส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยที่ประเทศอังกฤษแบบติดขอบจอด้วย

“ติดตามกีฬาทุกประเภทและทุกเกมการแข่งขันที่มีนักกีฬาไทยลงแข่ง พร้อมทั้งส่งแรงใจไปช่วยลุ้นอย่างสุดตัว อย่างยกน้ำหนักที่ถูกรอบไปเมื่อหลายวันก่อน การแข่งครั้งนั้นลุ้นมากลุ้นจนรู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้เหรียญ แต่พอถัดมาอีกวันที่เราได้เหรียญเงินวันนั้นแอบปี่มาก ถึงจะไม่ใช่เหรียญใหญ่ที่สุดก็ถือว่าเก่งมากแล้ว เพราะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่คู่แข่งก็มีระดับโลกทั้งนั้น หลังจากนั้นก็ต้องหันมาลุ้นมวยสากลกันต่อไป นอกจากนี้ยังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่ติดตามดูตลอดถึงแม้จะไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งก็ตาม โดยจะเน้นไปที่กีฬาสากลอย่าง ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล มากกว่ากีฬาคลาสสิกอย่างขี่ม้า ฟันดาบ หรือโปโล จะไม่ค่อยติดตามเท่าไรนัก” คอกีฬาตัวจริง เผย

ขณะที่ ภัทรา วันวัฒน์สันติกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยถึงความรู้สึกต่อการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่า ส่วนตัวเชียร์กีฬาเทนนิส เพราะเป็นกีฬาสุดโปรด สำหรับนักกีฬาที่แอบเชียร์ คือ มาเรีย ซาราโปวา นักเทนนิสมืออาชีพสาว ชาวรัสเซีย อดีตมือวางอันดับ 1 ของโลก และปีนี้ “มาเรีย” ก็เป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่มีโอกาสถึงธงประจำชาติ ในพิธีเปิดโอลิมปิก



ภัทรา วันวัฒน์สันติกุล



ฉัตรชัย สุกเลิศโสภณ

2012 ซึ่งทำให้คนดูรู้สึกปลื้ม

“ส่วนนักกีฬาไทยที่เชียร์ทุกๆ ประเภท แต่กีฬาที่น่าจะมีโอกาสลุ้นเหรียญทอง คาดว่าคงเป็นกีฬายกน้ำหนัก เพราะตอนนี้ก็เพิ่งได้เหรียญเงินมารองท้องแล้ว คิดว่าอีกไม่นานเกินรอ คนไทยคงได้ชื่นชมกับเหรียญทองจากกีฬาชนิดนี้แน่นอน สุดท้ายอยากส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนให้สู้ๆ และนำชัยชนะกลับบ้านเราให้ได้” นิสิตสาวกล่าว

แม้จะไม่มีเวลาเกาะขอบจอที่ติดตามชมกีฬาในโอลิมปิกเกมส์เท่าที่ทุ่มที่โปรดปรานการเล่นกีฬาในชีวิตจิตใจอย่าง “หนุ่ม” ฉัตรชัย

สุกเลิศโสภณ ก็ไม่มีส่งแรงใจเชียร์ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวที่พนักกีฬาไทย โดยเฉพาะ “แบดมินตัน” ที่เขาชื่นชอบ และแน่นอนว่านักหวดลูกขนไก่ในดวงใจก็ไม่อาจจะเป็นใครอื่นนอกจาก “ซูเปอร์แมน” บุญศักดิ์ พลสนะ

“เริ่มจากผมชอบตีแบดด้วยเหตุผลประการแรกคือเล่นแล้วเหนื่อยได้เหงื่อเยอะดี แต่ลึกๆ แล้ว กีฬาชนิดนี้ผู้เล่นต้องวางแผน ต้องมีไหวพริบ ร่างกายต้องพร้อมสมาธิต้องดี และที่สำคัญต้องมีความฉลาดทางความคิด จึงคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวเองที่สุด ส่วนจะเชียร์ใครเป็นพิเศษนั้น ผมตั้งใจให้ “คุณแมน” เพราะเขาเป็นคนเก่งจริงๆ ซึ่งผมเคยเห็นฝีมือของเขาตอนมาเป็นโค้ชให้เพื่อน อีกอย่างหากเชียร์คนเก่งๆ เราเองก็มีโอกาสสมหวังมากกว่าเชียร์คนที่เก่งน้อยกว่า ซึ่งใจจริงนั้นแอบหวังอยู่เล็กๆ ว่าน่าจะมีสักปีที่กีฬาแบดมินตันของประเทศไทยจะได้ครองเหรียญทองในเกมส์กีฬาโอลิมปิกบ้าง แต่เท่าที่ไปได้ถึงขนาดนี้ผมก็นับถือในความสามารถของนักกีฬาทุกคนแล้ว” อาจารย์หนุ่มผู้สืบทอดสถาบันออกแบบแฟชั่น



นันทินิ อัมระนันท์

และตัดเย็บไพลิน แสดงความคิดเห็น

ปิดท้ายที่สาวอดีตนักกีฬาอย่าง “แนน” นันทินิ อัมระนันท์ อายุ 22 ปี ก็บอกว่าไม่ได้ตามเชียร์ทุกกีฬาอย่างจริงจัง เพียงแต่มีเวลาวางก็เปิดเชียร์ได้ทุกชนิด ทั้งกรีฑา ยกน้ำหนัก ยิมนาสติก โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำ ที่ตัวเองชื่นชอบเป็นพิเศษก็จะให้เวลาเชียร์อย่างเต็มที่

“ด้วยความที่เคยเป็นนักกีฬาวัยน้ำมันมาตั้งแต่อายุ 10 กว่าขวบ การเชียร์ของตัวเองเลยเน้นหนักไปที่กีฬาวัยน้ำมัน ชอบดูว่าตอนนี้มีประเทศอะไรเก่งบ้างใครน่าจับตามอง ล่าสุดตกใจมากที่ปัจจุบันมีตัวเลขสถิติสั้นลงมากๆ ที่ดูครั้งก่อนมีนักกีฬาวัยไป 50 เมตร

ใช้เวลาเพียง 29 วินาที เราก็อึ้งเลย เพราะแต่ก่อนการทำแบบนี้ได้เป็นเรื่องยากมากพอสมควร และสังเกตได้ว่าชุดว่ายน้ำลงแข่งสมัยนี้มีรูปร่างเปลี่ยนไป เพราะมีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬามากขึ้นเลยเหมือนได้จับตาจุดพัชร์ชุดกีฬาว่ายน้ำว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและได้ลุ้นสนุกมากขึ้นด้วย” สาวแนนกล่าว

นานที่ 4 ปีหนกับอาการล้นตัวโง่งอยู่หน้าจอ เชื่อว่าพลังที่ส่งไปถึงเลือดไทยในต่างแดนจะไม่สูญเปล่า แต่อย่าลืม “พลังเรา” ที่อดตาหลับขับตานอนตึกตื่น นักกีฬาได้เหรียญทองทว่ากองเชียร์ล้มฟูบทั้งยืนแบบนี้ไม่แอบปีแน่นอน จริงไหม....